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เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
              เมื่อที่ประชุมพรอม นายสมคิด  เลิศวิเชียร เลขานุการสภาฯ ไดเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว  สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําป พ.ศ. 2566  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
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สาํเนา 



-2- 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานสภาฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายวิสุทธิ์  แกวเนิน 1.1 นายสุทัศน  ย้ิมนอย สมาชิกสภาฯ หมูที่ 4 ลากิจครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน 1.2 แนะนําพนักงานสวนตําบลที่โอนยายมาใหม จํานวน 1 ราย คือนางสุนันท   
ประธานสภาฯ       สําเนียงหวาน ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน ขอเชิญนางสุนันท  สําเนียงหวาน ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง แนะนําตัวครับ 
ประธานสภาฯ  
นางสุนันท  สําเนียงหวาน เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานและผูเขารวมประชุม  
ผูอํานวยการกองคลัง ดิฉันนางสุนันท สําเนียงหวาน ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลังคะ 
 

นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน 1.3 แนะนําพนักงานสวนตําบลบรรจุใหม จํานวน 1 ราย คือนางสาวรุงนภา   
ประธานสภาฯ  แสงแจม ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน ขอเชิญนางสาวรุงนภา แสงแจม ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ แนะนําตัว 
ประธานสภาฯ  ครบั 
นางสาวรุงนภา  แสงแจม  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานและผูเขารวมประชุม  
นักวิชาการศึกษา ดิฉันนางสาวรุงนภา  แสงแจม ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคะ 
 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2565 เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2565 
 

นายวิสุทธิ์  แกวเนิน ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมดวย มีทานใดจะแกไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุม ขอใหยกมือขึ้นครบั 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว สมัยสามัญ  สมยัที่ 

4 ประจําป พ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2565  
เห็นชอบ  5  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี   งดออกเสียง  1 เสียง (นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน) 
ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
นายวิสุทธิ์  แกวเนิน 3.1 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไข ครั้งที่ 1/2566 
ประธานสภาฯ  ขอเรยีนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว  ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายเชี่ยว  เสนี  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานและผูเขารวมประชุม
นายก อบต.เขาขาว กระผมนายเชี่ยว  เสนี นายก อบต.เขาขาว ขอชี้แจงรายละเอียดครับ 

เร่ืองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) แกไขครั้งท่ี 1/2566 ตามที่

องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ไดประกาศใช แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 
2570) เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนา ในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  โดยไดรับความเห็นชอบ ของสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเขาขาว ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป 2564 เม่ือวันที่ 
27 กันยายน 2564 แลวนะครับ และไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2566 – 2570) ใหประชาชนทราบ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 นั้น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคกรปกครอง 
 
 

       /สวนทองถ่ิน... 



 
-3- 

 

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 4 ในระเบียบ
นี้  “ ก ารแ ก ไข ”  หม ายค วาม ว า  ก ารแ ก ไข ข อ ผิ ด พ ล าด ใน แผ น พั ฒ น า                   
หรือแผนการดําเนินใหถูกตอง  โดยไม ทําให วัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิม
เปลี่ยนแปลงไป  ขอ 8  ใหเพ่ิมความตอไปนี้ เมื่อผูบริหารทองถ่ิน ใหความเห็นชอบ
แผนพัฒนาทองถ่ินที่แกไขแลว  ใหปดประกาศใหประชาชนทราบ  โดยเปดเผยไม
นอยกวา 30 วัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ  พรอมแจงสภาทองถ่ิน 
อําเภอ และจังหวัดทราบ สําหรับการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 
2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ตง 0023.15/      
ว4998 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่องซักซอมแนวทางการปฏิบัติการใช
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อจัดทําบริการสาธารณะ  หรือ
มติคณะรัฐมนตรี  เร่ือง ขอปรับเพิ่มคาอาหารกลางวันของนักเรียน ดังน้ัน องคการ
บริหารสวนตําบลเขาขาว  ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570 ) 
แกไข ครั้งที่ 1/2566 ขึ้น  โดยจะแกไขในยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดาน สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข นันทนาการ แผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 2 โครงการครับ    
รายละเอียดมีดังนี้นะครับ  โครงการท่ี 1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล    
เขาขาว ครับ เดิม  เด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 47 คน  จะไดรับ
อัตราคาอาหารกลางวันคนละ 21 บาท เปนเวลา 245 วัน งบประมาณที่ตั้งไวคือ                   
สองแสนสี่หมื่นหาพันบาท  แกไขใหมเปน  เด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 35 คน จะไดรับอัตราคาอาหารกลางวัน คนละ 36  บาท เปนเวลา 245  
วัน  งบประมาณที่ตั้งไวคือ สามแสนแปดพันเจ็ดรอยบาท ครับ 

 โครงการที่  2 โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ) เดิม เด็ก
นักเรียนของโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ  จํานวน 100 คน จะไดรับอัตราคาอาหาร
กลางวันคนละ 21 บาท  เปนเวลา 200 วัน งบประมาณที่ตั้งไวคือ สี่แสนสองหมื่น
หนึ่ งพันบาท แกไขใหม  เปนเด็กนักเรียน  จํานวน 100 คน  จะได รับอัตรา
คาอาหารกลางวัน คนละ 27 บาท จํานวน 200 วัน งบประมาณคือ หาแสนสี่หมื่น
บาท สําหรับแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) แกไขครั้งที่  1/2566 
ประกาศใช  เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566 แลว  สมาชิกสภาฯ ทุกทาน  สามารถ
ดูรายละเอียดไดจากเอกสารที่แจกไปกอนหนานี้นะครับ   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
นายวิสุทธิ์ แกวเนิน 4.1 เร่ืองการกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. 2566     
ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และที่แกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๑ (3) ความวา สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลกําหนดวาปน้ันจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปกี่สมัย แตละ
สมัยในปนั้นจะเร่ิมเมื่อใด แตละสมัยในปน้ันมีกําหนดก่ีวัน กับใหกําหนดวันเร่ิม 

 
 

          /ประชุม... 
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ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดก่ีวัน เชิญทาน
เลขานุการสภาฯ อานระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ ครับ 

 

นายสมคดิ  เลิศวิเชียร ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภา และที่แกไขเพ่ิมเติม  หมวด ๒ การประชุม ขอ ๒๐ (๑) การประชุมสามัญ และขอ 

๒๑ วรรคหนึ่ง กําหนดวา การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลา
และวันเร่ิมตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําป
สมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําป 
สมยัแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

นายวิสุทธิ์  แกวเนิน ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ เสนอกําหนดสมัยประชุม สมยัสามัญประจําป พ.ศ.  
ประธานสภาฯ  2566 ครับ 

 

นายจักรี  ชมุนาค เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายจักรี  ชุมนาค สมาชิกสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 7 หมูที่ 7 ขอเสนอใหมีสมัยประชุม สมัยสามัญประจําป พ.ศ. 2566  มี 4 สมยั ดังนี้ 
 สมัยที่ 1  ตั้งแตวันที่ 10 - 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 
 สมัยที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 
 สมัยที่ 3 ตั้งแตวันที่ 11 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 
 สมัยที่ 4 ตั้งแตวันที่ 1 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 
นายวิสุทธิ์  แกวเนิน มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม หากไมมี ก็ขอมติท่ีประชุมวา  
ประธานสภาฯ เห็นชอบใหมีสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. 2566  จํานวน 4 สมัย  โปรด

ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบใหสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. 2566 มี 4 สมัย ดังนี้ 

สมัยที่ 1 ตั้งแตวันที่ 10 - 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 
 สมัยที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 

สมัยที่ 3 ตั้งแตวันที่ 11 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 
 สมัยที่ 4 ตั้งแตวันที่ 1 -15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 ดวยคะแนนเสียงที่เห็นชอบ 5  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง 1 เสียง 

(นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน) ประธานสภาฯ 
นายวิสุทธิ์  แกวเนิน 4.2 เร่ืองการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2567 
ประธานสภาฯ ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ เสนอการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป สมัยแรก 

ประจําป พ.ศ. 2567 
 

 

นายวิทยา มณี เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายวิทยา  มณี สมาชิกสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 5 หมูที่ 5 กระผมขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป สมัยแรก ประจําป  

พ.ศ. 2567 ตั้งแตวันที่ 10 - 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2567 
นายวิสุทธิ์  แกวเนิน มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม หากไมมี ก็ขอมติท่ีประชุมวา 
ประธานสภาฯ เห็นชอบใหสมัยประชุมสามัญประจําป สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2567  ตั้งแตวันที่ 

10 - 24 กุมภาพันธ 2567 โปรดยกมือขึ้นครับ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบกําหนดใหสมัยประชุมสามัญประจําป สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2567 
ตั้งแตวันที่   10 - 24 กุมภาพันธ 2567 ดวยคะแนนเสียงที่เห็นชอบ 5  เสียง      
ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง 1 เสียง (นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน) ประธานสภาฯ 

นายวิสุทธิ์  แกวเนิน 4.3 เร่ืองรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1/2566 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมสภา 

องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว เพื่อใหสภาพิจารณาดวยครับ ขอเชิญครับ 
นายเชี่ยว  เสนี ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566  
นายก อบต.เขาขาว – 2570)  เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2564 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 

2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 และแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไขครั้งที่1/2565 แลวนั้น เพื่อใชเปนกรอบและ
แนวทางในการพัฒนาในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 นั้น   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 9   
ใหยกเลิกขอความ ขอ 22 โดยใหใชขอความตอไปน้ีแทน  เพ่ือประโยชนของ
ประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี ้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนา 
ทองถ่ินที่เพิ่มเติม  พรอมดวย เหตุผลและความจําเปน เสนอตอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน 
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ิน พิจารณารางแผนพัฒนาที่ 
เพ่ิมเติม  สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพ่ิมเติม    
ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ที่ 46 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2537 ดวย  ซึ่งไดดําเนินการประชุม
เพ่ือรวบรวมพิจารณาจัดทํารางแผนทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
1/2566 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ที่ผานมาแลวครับ สําหรับเหตุผลและ
ความจําเปนที่ตองจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
1/2566 ขึ้น เนื่องจากกระผมไดรับทราบถึงปญหาและความตองการของประชาชน 
หลัก ๆ คือ เรื่องไฟฟาสองสวางสาธารณะ  กลองวงจรปด เพราะเปนเรื่องที่เก่ียวกับ
ความปลอดภัยของประชาชน ทั้งชีวิตและทรัพยสิน จึงมอบหมายใหกองชางสํารวจ
บริเวณที่จะดําเนินการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ และการติดตั้งกลองวงจรปดตามจุด
เสี่ยงตาง ๆ ในหมูบาน เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนในพ้ืนที่ตําบลเขาขาว สําหรับ
รายละเอียดสมาชิกสภาฯ  สามารถดูไดจากเอกสารท่ีไดแจก ไปนะครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายวิสุทธิ์  แกวเนิน ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ที่ไดชี้แจงรายละเอียดเก่ียว
ประธานสภาฯ       กับรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566  

ตอสภาเพ่ือทราบกอนพิจารณา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอซักถามหรืออภิปราย
เพ่ิมเติมอีกหรือไม หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม  
 
 



        /กระผม... 
-6- 

 

กระผมจะขอมติตอที่ ประชุม เพื่อใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน        
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2566 ขอใหยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่  
1/2566     
เห็นชอบ  5  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี  งดออกเสียง 1 เสียง (นายวิสุทธิ์  แกวเนิน) 
ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืน ๆ 
นายวิสุทธิ์  แกวเนิน มีสมาชิกสภาฯ หรอืผูบริหารทานใดมีเร่ืองท่ีจะแจงหรือเร่ืองท่ีจะปรึกษาหารืออีก 
ประธานสภาฯ หรือไม 
นายเชี่ยว  เสนี  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานและผูเขารวมประชุม
นายก อบต.เขาขาว - กระผมไดทําเสื้อก๊ักใหสมาชิก และคณะผูบริหาร เพื่อท่ีใสไปรวมกิจกรรมตาง ๆ   

ของ อบต. หรือ ตอนไปวางหรีดซึ่งไปกันเปนทีม  ซึ่งมีผลตอภาพลักษณท่ีดีของ 
อบต.เขาขาว  

ร.ต.อ.เชิด ชูเนื่อง   เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานและผูเขารวมประชุม 
หน.สายตรวจตําบลเขาขาว        - กระผมขอแจงวา กลองวงจรปดท่ีติดตั้งท่ีปอมสายตรวจ มีสี่ตัว (ส่ีชอง) กลองตัวที่ 

ติดตั้งหนาบานสารวัตรรัตน  เมื่อเกิดเหตุจะมองไมเห็น  อยากจะใหเปลี่ยนไปติดตั้ง
ที่หนาบานหมวดขวัญ  เพ่ือดูทางสามแยกทางเขาตลาดนัดการอาชีพ  และถามีงบก็
จะขอกลองวงจรปดตัวใหมที่มีหลายชอง เพราะจุดนั้นเปนที่ชุมชน มีท้ังนักเรียน
วิทยาลัยการอาชีพ  โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ  และมีตลาดดวย  เมื่อเกิดเหตุ ก็จะ
สามารถมองไดอยางทั่วถึง  

นายเชี่ยว  เสนี  -กระผมเห็นวาจุดดังกลาวมีความสําคัญ  และไดคยุกับ ผอ.ชางแลว วาจะมีการติดตั้ง
นายก อบต.เขาขาว ตามจุดเสี่ยงทั้งตําบล และรับปากวาจะดําเนินการใหเร็ว ๆ นี้ ซึ่งถือวา กลองวงจร 

ปดเสมือนเปนพยานปากเอกในการเกิดอุบัติเหตุ  
ร.ต.อ.เชิด ชูเน่ือง   - สําหรับกลองท่ีพักสายตรวจ หากมีประชาชนมาขอดูเม่ือเกิดอุบัติเหตุ  กระผมจะ 
หน.สายตรวจตําบลเขาขาว        ใหประชาชน มาเขียนคํารอง ที่ อบต. แลวใหเจาหนาท่ีไปชวยดูใหดวยนะครับ 
นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน - ตอนน้ีก็เขาสูฤดูแลงแลว  ฝากสมาชิกชวยดูแลเร่ืองน้ําดวยนะครบั ชวย 
ประธานสภาฯ  ประชาสัมพันธใหชาวบานประหยัดน้ํา กักเก็บน้ําไวใช ซึ่งตอนน้ีรถบรรทุกน้ํา 

ดับเพลิงก็ยังซอมไมเสร็จ 
นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน ทานสมาชิกสภาฯ ทานใดมีเรื่องที่จะแจงหรือมีเร่ืองที่จะปรึกษาหารืออีกหรือไม หาก 
ประธานสภาฯ  ไมมี กระผมจะขอปดการประชุม และขอขอบคณุสมาชิกสภาฯ ทุกทานที่เขารวม 

ประชุมในวันนี้  
        

เลิกประชุมเวลา  11.00  น.  
 

(ลงชื่อ)       สมคิด  เลิศวิเชียร     ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                (นายสมคิด  เลิศวิเชียร) 
                     เลขานุการสภาฯ       

 

(ลงชื่อ)       วิสุทธ์ิ  แกวเนิน    ผูตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายวิสุทธิ  แกวเนิน) 



                  ประธานสภา ฯ   

 
 

      
 
 
 

          
         



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


